



ใช้กลไกตลาด - นโยบายของการยางแห่งประเทศไทยในอนาคต พร้อมใช้กลไกตลาดทำงานให้มากขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกมาเตือนนโยบายแทรกแซงซื้อสินค้าเกษตร ทั้งยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง ก่อให้เกิดการทุจริตและขาดทุนมหาศาลเกือบหนึ่งล้านล้านบาท

กยท.ปั้นกลไกตลาดคู่ฝ่าวิกฤต ผู้ส่งออกยางแนะเพิ่มผลผลิต

ผู้ว่าการยางฯเปิดแผนฝ่าวิกฤต พร้อมปั้นกลไกตลาดให้แข็งแกร่งขับเคลื่อนทั้งตลาดกลางและตลาดท้องถิ่น ลดการแทรกแซง ขณะที่ผู้แทนเกษตรกรแนะทางรอดต้องเป็นเกษตรกรยุคใหม่ รวมกลุ่มผลิตยางและทำอาชีพเสริม ด้านบิกส่งออกยางชี้ต้องเดินตามรอยปราชญ์ชาวบ้านเพิ่มผลผลิตต่อไร่

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดงานเสวนา “ฝ่าวิกฤตยางพาราไทย ทางเลือก ทางรอดชาวสวนยาง” ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี โดย ดร.ธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท.กล่าวว่า มีแนวคิดและแนวทางยกระดับราคาและ

แก้ไขปัญหาด้วยนำกลไกตลาดนำการผลิต ช่วงนี้รัฐมีนโยบายไม่แทรกแซงรับซื้อขาย อยากให้เป็นอุปสงค์-อุปทานตลาดที่แท้จริง ดังนั้น ต้องให้กลไกการตลาดทำงานได้ บทบาทของ กยท.จะต้องสร้างความเป็นธรรมมากขึ้น จากยุคเก่าผลิตแล้วค่อยขาย ส่วนจะวางแผนการตลาดอย่างไรนั้น ระบบการตลาดยางไทย มีตลาดกลางซื้อขายยางส่งมอบจริงอยู่แล้ว 6 แห่ง และตลาดยางท้องถิ่นของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เดิม 108 แห่ง ไทยจะต้องมีตลาดรองรับหรือมีผู้ซื้อมากขึ้น โดยจะเริ่มหาตลาดใหม่ ๆ เช่น จะไปอินเดีย รัสเซีย ตะวันออกกลาง นอกจากเงินมากขึ้น เอาตลาดกลางยาง

6 แห่งมาทำให้มีคุณภาพมากขึ้น เชื่อมโยงข้อมูลตลาดให้มีคุณภาพมากขึ้นที่ผ่านมามีอ้างอิงตลาดต่างประเทศมากเกินไป

แผนพัฒนาตลาดยางของ กยท. ในระยะสั้น 1 ปีนี้ ต้องยกระดับตลาดกลางเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดให้ผู้ซื้อต่างประเทศเข้ามาซื้อ ไม่ต้องขนยางไปขาย โดยมีตัวกลางในการซื้อขาย ส่วนแผนระยะยาว 5 ปี ต้องเพิ่มตลาดกลางซื้อขายยางในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งอันดามัน การเพิ่มตลาดซื้อขายในท้องถิ่น การเชื่อมโยงตลาดส่งมอบจริงกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่สะท้อนต้นทุนการผลิต เงินเพื่อ ค่าจ้าง ค่าแรงงานของไทย

“การซื้อขายยางทั่วประเทศ ปี 2561-2562 ควรผ่านระบบนี้ 50% เราจะไม่เดินคนเดียว จะเดิน 3 ภาคคือ เกษตรกร กยท. ภาครัฐ” ต่อไปเกษตรกรจะมีโรงงานผลิตยางได้มาตรฐาน GMP ที่ใช้เงินจากกรมวิชาการเกษตรไปสร้างเมื่อปี 2544-2545 ที่ผ่านมามีเดินเครื่องบ้างไม่เดินเครื่องบ้างก็จะเอาไปผลิตแปรรูปยาง เป็นตัวอย่างตามโครงการประชารัฐ ซึ่ง กยท.จะช่วยปลดล็อกค่าใช้จ่ายในการผลิตแปรรูปต่อกิโลกรัมให้ แล้ววางแผนการตลาดให้ดีอย่าสะเปะสะปะ แล้วจะเดินหน้าไปได้” ผู้ว่าการ กยท.กล่าว

นายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ กรรมการ กยท.และตัวแทนภาคเกษตรกร กล่าวถึงประเด็นทางเลือก ทางรอดว่า ก่อนหน้านั้นยางซื้อขายที่ กก.ละ 10-20 บาท เดียวนี้ กก.ละ 40-60 บาท หรือ กก.ละ 100 กว่าบาทในบางช่วง ซึ่งเกษตรกรทุกคนล้วนปรับตัวมาแล้ว สถานการณ์ยางต้องหาแนวทางต่าง ๆ มาแก้ นโยบายรัฐที่ส่งเสริมไม่ได้ผลเท่าที่ควร บางนโยบายก็กลับมาทำร้ายพวกเราเอง เช่น การแทรกแซงเพื่อเยียวยา การจะเลือกอย่างไรให้อยู่รอดก็มีคำถามว่าเราเป็นเกษตรกรยุคดั้งเดิมหรือยุคใหม่ ต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่า การทำคนเดียวไม่สามารถพยุงสถานการณ์ได้ ควรรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อน คิดใหม่ ทำใหม่ ตามที่สภา

เกษตรกรแห่งชาติเสนอรัฐให้นำมาตรการทำอาชีพเสริม การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ต้องเพิ่มมูลค่า ต้องใช้เทคโนโลยี ต้องใช้ข้อมูลวิชาการมาทำ ต้องปรับต้องเปลี่ยนแปลง

นายสมบูรณ์ พุกพานุกศักดิ์ กรรมการบริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA กล่าวในประเด็นที่ยังมีขนาดคอกอยู่หรือไม่ว่า 4-5 ปีที่ผ่านมา การซื้อขายยางโลกเติบโตอย่างต่ำ 2% ต่อปี ถ้าให้ฟันธงก็คือ ทรายใดที่ล้อยางรถยนต์ยังติดดิน ยางก็ยังมีอนาคต แล้วจะฝ่าฟันอย่างไรกับวิกฤตก็ต้องหันมาดูตัวเองว่า ทำดีที่สุดหรือยัง ศรีตรังฯเริ่มกิจการด้วยเงินทุน 10 ล้านบาท ตอนนี้มีทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศกว่า 4 หมื่นล้านบาท ส่งออกยางปีละ 1.5 ล้านตันหรือ 10% ของส่วนแบ่งตลาดโลก โรงงานยางประเภทกลางน้ำไทยมีกำลังผลิต 10 ล้านตัน/ปี แต่มีผลผลิตยางในประเทศ 4 ล้านตัน ดังนั้น ต้นทุนการผลิต ต้องแข่งกับคู่แข่งได้ พนักงานของศรีตรังฯต้องผลิตยางต่อคนสูงกว่าคู่แข่ง

เช่นเดียวกับวิกฤตชาวสวนยาง ต้องหันมาดูตัวเอง ทำผลผลิตต่อไร่สูงสุดได้เท่าไร ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ทำกันได้ที่ 250 กก./ไร่/ปี แต่ปราชญ์ชาวบ้านทำได้ 350 กก./ไร่/ปี การร่อยางพันธุ์ใหม่จึงเป็นข้ออ้าง ควรตั้งเป้าหมายว่า

แต่ละปี เราจะเพิ่มได้เท่าไร อยากจะมีรายได้เท่าไรแล้วลงมือ และอยากให้ยกท.เข้ามาส่งเสริมตลอด 7 ปี ควรหาปราชญ์ชาวบ้านมาแนะนำวิธีการเพิ่มผลผลิตในเว็บไซต์ เช่น 20 ไร่ตั้งเป้าหมายรายได้ 2.5 แสนบาทต่อปี ถ้าผลิตได้ 300 กก./ไร่/ปี ราคาไม่ถึง กก.ละ 40 บาท ก็ถึงเป้าหมายแล้ว ขณะที่อินโดนีเซียเฉลี่ย 200 กก./ไร่/ปี ก็ยังปลูกเพิ่มกันทุกปี และควรรวมกลุ่มกันผลิต ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ด้วย

ด้านนายวินทร์ ศรีโชติ รองเลขาธิการกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยางล้อรถยนต์ไทย ต่างประเทศขึ้นขอบไม่ว่าจะเป็นวี รับเบอร์ ไอตานิ ดิสโตน เพราะยางจีน สหรัฐเขาเคลมว่าจะเปิดบอย ซึ่งใน 3-5 ปีข้างหน้า โรงงานไทยยังจะใช้ยางเพิ่มอยู่ เพราะสภาอุตสาหกรรมของบฯรัฐมาลงทุนสร้างห้องทดสอบและสนามทดสอบล้อยาง โกล์เสร็จแล้วอย่างไรก็ตาม ในช่วงยางราคาสูงเกิน กก.ละ 100 บาท โรงงานยางล้อต้องปรับสูตรใช้ยางธรรมชาติน้อยลงเพื่อลดต้นทุน ฉะนั้น หากยางราคาสูง โรงงานล้อยางก็ต้องหันไปใช้ยางสังเคราะห์แทนมากขึ้น จึงอยากจะบอกชาวสวนยางด้วย



ใช้กลไกตลาด - นโยบายของการยางแห่งประเทศไทยในอนาคต พร้อมใช้กลไกตลาดทำงานให้มากขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกมาเตือนนโยบายแทรกแซงซื้อสินค้าเกษตร ทั้งยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง ก่อให้เกิดการทุจริตและขาดทุนมหาศาลเกือบหนึ่งล้านล้านบาท

การยางฯเครียด2เต้ง ธ.ก.ส.ทวง1.2หมื่นล. ซีพีรอลันผลศาลฎีกา

บอริต กยท. มีหนี้เจือ 2 เต้ง ทั้ง ธ.ก.ส.ทวงเงิน 1.2 หมื่นล้านจาก โครงการสร้างความเข้มแข็งจ่ายไร่ละ 1.5 พัน ทั้งคนกรีด/เจ้าของสวน หลังรัฐ ปล่อยให้จ่ายเอง ฟากบักซีพีฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1.7 พันล้าน โครงการยางล้าน ไร่ แจงเสียหายจากโดนสั่งระงับส่งมอบ ยาง 16.14 ล้านตัน ส่งผลถึงภาพลักษณ์ ขณะแล้ว 2 ศาลชั้นศาลฎีกาตัดสิน ด้านแกนนำเกษตรกรจ่อยื่นหนังสือถึง “ประยุทธ์” 29 ก.ค.นี้แบกรับบายสต็อก ยาง 3.1 แสนตัน ร้องขอชดเชย

อ่านต่อหน้า >12

ข่าวต่อ การยางฯ

นายสาย อินคำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอริต กยท.) และในฐานะคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาวะผูกพัน การรวบรวม 3 องค์การยาง (สถาบันวิจัยยาง (สวย.) องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ภายหลังจากการรวบรวม 3 องค์กร ล่าสุดทางกรมวิชาการเกษตรได้โอนทรัพย์สินมาบางส่วน พร้อมทั้งฟ่วงส่วนของหนี้สินด้วย คือเรื่องคดีโครงการยาง 1 ล้านไร่ ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 1,700 ล้านบาท

“เรื่องนี้อยอมรับว่าข้อกัทั้งหมดที่ประชุมไปเลย และในที่ประชุมเห็นว่า กยท.ไม่สมควรรับหนี้ก้อนนี้ เนื่องจากทางกรมวิชาการเกษตร ไปทำสัญญาก่อนหน้าที่จะตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรด้วยซ้ำไป ไม่ทราบเหตุการณ์ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้น มีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งตรงนั้นทาง กยท.จะเร่งคืน

กลับไปให้กรมวิชาการเกษตรแก้ปัญหาตัวเอง ส่วนทรัพย์สินอะไรที่ควรคืนก็คืนให้ ทั้งที่ไม่ใช่หน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาการยางแล้ว แต่กลับไม่ให้ สิ่งไหนไม่ดี กลับโยนให้ ทั้งที่เป็นหน่วยงานสังกัดเดียวกัน มีรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเดียวกัน ไม่น่าจะทำกันแบบนี้เลย”

นอกจากนี้จากโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยเหลือเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ที่ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาทนั้น ล่าสุดทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทำหนังสือทวงหนี้มาถึง กยท.วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท โดยทางสำนักงานประมาณ ให้ กยท.นำงบประมาณมาตรา 49(3) จ่ายแทน ทั้งที่ก่อนหน้านี้และมติกรม.อนุมัติให้ใช้งบกลางจ่าย แต่ไม่ทราบเหตุผลว่าเหตุใดจึงกลับมาให้ กยท.จ่าย ซึ่งทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวนี้จะเร่งเสนอ บอริต ที่มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ที่เป็นประธานกรรมการกยท. และจะเป็นประธานการประชุมในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ เพื่อหาทางออก และแก้ไขปัญหาพร้อมกันต่อไป

ด้านนายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะโฆษกและดูแลเรื่องยางพารา (มิสเตอร์ยาง) กล่าวถึงกรณีของซีพี ที่ กยท.โดนฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคดีโครงการยาง 1 ล้านไร่ นั้น มองว่ากรมวิชาการเกษตร น่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ควรโอนเรื่องนี้มาให้ กยท. เพราะเป็นเรื่องในอดีต ส่วนเรื่องที่ ธ.ก.ส.ทวงเงินในโครงการสร้างความเข้มแข็ง วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาทนั้น จะขอตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก่อนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร แต่จะขอความชัดเจนจากที่ประชุมบอริต กยท.อีกครั้งหนึ่ง

เช่นเดียวกับนายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง คณะกรรมการ กยท. (บอริต) กล่าวว่า ทาง กยท.ไม่มีเงิน เพราะเงินที่มีตามมาตรา 49 (3) (เงินชดเชย) มีอยู่ประมาณ 3 พันล้านบาท ททยอยใช้หนี้ 10 ปีก็ไม่หมด

รัฐบาลควรใช้งบกลางตามมติกรม.เดิม ไม่ควรนำเงินของเกษตรกรมาใช้ หากนำมาใช้จริงควรที่จะส่งเสริมและสนับสนุน ส่งเสริมแปรรูปยางพาราดีกว่า และหาก รัฐบาลจะให้ กยท.ควักกระเป๋าจ่ายจริง เชื่อว่าเกษตรกรทั่วประเทศคงลุกฮืออย่างแน่นอน

ขณะที่นายขุนศรี ทองย้อย ประธานผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องนานมากแล้ว ตั้งแต่สมัยโครงการขยายพื้นที่ปลูกยาง 1 ล้านไร่ ทางซีพีได้รับความเสียหายจากที่กรมวิชาการเกษตร สั่งระงับการมอบกล้ายางพาราให้เกษตรกร ซึ่งทำให้บริษัทได้รับความเสียหายทั้งกับบริษัทและเกษตรกรที่รอรับกล้ายางอยู่จำนวน 16.14 ล้านตัน จะคิดค่าเสียหาย ทั้งต้นทุนค่ากล้ายาง รวมทั้งเรื่องฟ้องร้อง ทำให้ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย รวมแล้ว มีหลายหมวด ประมาณค่าเสียหายทั้งสิ้นอยู่ที่หลักพันล้านบาท ซึ่งความคืบหน้านั้นทางบริษัทได้ชนะคดีมาแล้วถึง 2 ศาล ระหว่างนี้รอเพียงคำตัดสินของศาลฎีกาว่าจะตัดสินอย่างไรคดีฟ้องร้องถึงจะสิ้นสุด ซึ่งยืนยันว่าฟ้องกรมวิชาการเกษตร ไม่ใช่ฟ้อง กยท.

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) กล่าวว่า ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ จะยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. เพื่อขอสั่งระงับการขยายยางในสต็อก 3.1 แสนตัน ปรับเปลี่ยนเสนอขายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม โดยตั้งงบประมาณปี 2561 รองรับ ซึ่งเชื่อว่าราคายางจะไม่ตกแน่นอน ส่วนสถาบันเกษตรกรที่นำยางไปขายให้กับเครือซีโนเคม จำนวน 2 แสนตันนั้น แต่ทางบริษัทผิดสัญญาไม่ยอมเปิด L/C ให้ กยท. จึงส่งผลกระทบต่อสถาบันเกษตรกร ทำให้ขาดทุนเพราะซื้อในราคาสูง รวมทั้งเสียค่าเช่าโกดังด้วย จึงขอให้รัฐบาลชดเชยการขาดทุนให้

สถาบันเกษตรกรผ่าน กยท.

“ส่วนในเรื่องที่ทางซีพี เรียกค่าเสียหายในโครงการยาง 1 ล้านไร่ ผมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบโครงการดังกล่าวนี้เห็นว่า เป็นเรื่องอดีตที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 ที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปทำสัญญากับซีพี ไม่ใช่ กยท. ดังนั้นจะต้องแก้ปัญหาเอง อีกด้าน กยท. จะต้องไม่รับเรื่องนี้สินต้องโยกกลับไปให้กรมวิชาการเกษตรที่จะต้องสะสางเอง”

ภาพข่าว: ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์ และคณะ
ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง -

ThaiPR.net 25 ก.ค. 2559

กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปริญญา เพ็งสมบัติ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของชุมนุม
สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งรวบรวม
ยางแผ่นรมควัน, น้ำยางสด, ยางอัดก้อน จากสหกรณ์สมาชิกเพื่อจำหน่ายให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปยาง และจำหน่ายที่ตลาดกลาง **ยางพารา** หาดใหญ่ และจำหน่าย
โดยตรงไปยังตลาดต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559
รวมรวมยางได้รวม 22,125 ตัน รวมมูลค่า 991,876,278 บาท



เยี่ยมแปรรูปไม้ นิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยม บ. เมก้าวู้ด จก. โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) โดยมี ภรภัทร โรจนมงคล ผจก. ให้การต้อนรับ ที่ อ.เมืองตรัง.

4จว.ชนของดีร่วมงาน‘ของดีแดนใต้’

● ก.เกษตรฯ เปิดกรมชลประทานจัดใหญ่งาน “ของดีจากชายแดนใต้” ครั้งที่ 9 รวม 9 วัน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ นายอนันต์ ลีลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมเตรียมจัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้” ครั้งที่ 9 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2559 ณ กรมชลประทาน ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป อันนำมาซึ่งการสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้จัดเตรียมร้านค้าไว้ จำนวน 80 ร้านค้า แบ่งเป็น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา) จังหวัดละ 15 ร้านค้า รวม 60 บูธ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 15 ร้านค้า และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 5 ร้านค้า โดยจัดร้านค้าตามประเภทสินค้าออกเป็น 4 โซน ประกอบไปด้วย กลุ่มผลไม้, กลุ่มอาหารปรุงสุก, กลุ่มอาหารแปรรูป และกลุ่มเสื้อผ้าเครื่องประดับและหัตถกรรม

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจำลองตัวอย่าง นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ เกษตรกรต้นแบบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในกิจกรรมปลูกพืชแซมสวนยางพารา 13 ไร่ นิทรรศการผักและผลไม้ท้องถิ่น กิจกรรมพิเศษประจำวัน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้



สัมภาษณ์หัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1
ได้ใช้ทำกิน...

อาจไม่หวานคอแรงอย่างที่ฉาย
หนังโฆษณา

เพราะบรรดานายทุนเขี้ยวลากดิน
ที่กว้านซื้อที่ดิน สปก. แปลงใหญ่ 500 ไร่
ขึ้นไป และอยู่ในบัญชีต้องโดนยึดที่ดิน
กินรวมทั้งสิ้น 427 แปลง

ได้ใช้ช่องโหว่กฎหมายไม่ให้โดน
ยึดที่ดินกิน

โดยแบ่งซอยที่ สปก. แปลงใหญ่ให้
บุคคลอื่น ซึ่งเป็น "นอมินี" ของตัวเอง
เป็นผู้สวมสิทธิครอบครองแทน

ทำให้ที่ดิน สปก. แปลงใหญ่ ซึ่งเดิม
มีผู้ครอบครองคนเดียว

ถูกกระจายให้มีผู้ครอบครองหลายคน
เพื่อไม่ให้เข้าข่ายต้องถูกยึดที่ดิน
กินหลวงฟรีๆ ไปอย่างเนียนๆ

"แม่ลูกจันทร์" ชี้ว่าการกระจาย
ที่ สปก. แปลงใหญ่ให้ "นอมินี" หลาย
คนเป็นผู้ครอบครองแทนเจ้าของตัวจริง
อาจรอดการเช็กบิลได้ชั่วคราว
เนื่องจากคำสั่ง ม.44 ของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำหนดให้ยึด

ที่ดิน สปก. เฉพาะแปลงใหญ่ตั้งแต่
500 ไร่ขึ้นไป

แต่ถ้าใช้กฎหมายกันอย่างตรงไป
ตรงมา ถึงเจ้าของตัวจริงได้กระจาย
ให้ผู้อื่นครอบครองแทน

นายทุนที่กว้านซื้อจากเกษตรกรก็
ผิดกฎหมายอยู่ดี

เพราะกฎหมาย สปก. ระบุชัดว่า
ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน สปก. ต้อง
เป็นเกษตรกรผู้มีฐานะยากจน

ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนที่ดิน สปก. ให้
ผู้อื่นครอบครองแทน

ผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรยากจนจึงไม่มี
สิทธิครอบครองที่ดิน สปก. ทุกกรณี

เพราะ ก.ม. สปก. กำหนดไว้ชัดเจน
ว่าที่ดิน สปก. "ต้องใช้" ทำการเกษตร
อย่างเดียว

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล
เมื่อวานขึ้น พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รมว. เกษตรฯ แม่ทัพใหญ่ไล่ยึดที่ดิน
สปก. คืนจากนายทุนเพื่อจัดสรรให้เกษตรกร
ผู้ยากไร้ได้ใช้ทำกินตามนโยบายรัฐบาล

พล.อ. ฉัตรชัย แถลงว่า ถ้าสามารถ
ยึดที่ สปก. กลับคืนมาได้ 2 แสนไร่
ก็ถือว่าน่าพอใจ

"แม่ลูกจันทร์" มองว่าการยึดที่ดิน
สปก. คืนได้เพียง 2 แสนไร่ ซึ่งไม่ถึง
ครึ่งของเป้าหมาย 4.8 แสนไร่

ยังไม่น่าพอใจและไม่ควรพอใจ
เพราะเท่ากับที่ดิน สปก. อีกกว่า
2.8 แสนไร่ ยังมีเอกชนครอบครองผิด
กฎหมายต่อไปได้อย่างสบายแฮ

ข้อสำคัญ การที่รัฐบาล กสช. ใช้

อำนาจเบ็ดเสร็จแก้ปัญหาที่ดิน สปก. ควร
เดินหน้าให้สุดขอยอย่าเดินแค่ครึ่งขอย

อย่างไรก็ดี "แม่ลูกจันทร์" ต้อง
ขอบคุณ พล.อ. ฉัตรชัย ที่ยืนยันว่า ที่ดิน
สปก. ทุกแปลงที่ยึดกลับมาเป็นของรัฐ
จะไม่ผ่อนผันให้เจ้าของเดิมเช่าใช้
ประโยชน์ในระยะยาว (อย่างที่ มีบาง
ฝ่ายเสนอไอเดีย)

พล.อ. ฉัตรชัย ย้ำว่า ไม่ว่าโรงแรม
รีสอร์ท บ้านพักตากอากาศที่สร้างบนที่ดิน
สปก. ที่ถูกยึดคืนจะต้องรื้อถอนออกไป
เพื่อปรับสภาพเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกร
อย่างเดิม

นี่... ต้องแบบนี้ ถึงจะยอดเยี่ยม
กระเทียมโทน

อ้อ... ยังมีอีกประเด็นที่ "แม่ลูก
จันทร์" ขอกระชุน พล.อ. ฉัตรชัย รมว.
เกษตรฯ ได้รับไปพิจารณาทบทวน

กรณีที่รัฐบาลจะนำที่ดิน สปก. ที่
ยึดคืนกลับมาเป็นของรัฐไปจัดสรรให้
เกษตรกรผู้ยากจนใช้ทำกิน แปลงละ
5 ไร่ต่อครัวเรือน

"แม่ลูกจันทร์" มองว่า ที่ดินทำ
กิน 5 ไร่ ไร่ปลูกพืชผักแต่งแถวได้
พออยู่พอกิน

แต่จะไม่มีผลผลิตมากพอที่จะสร้าง
รายได้เพิ่มเติม

อย่าหาว่าโยก โย้เลย... ขอชัก
20 ไร่ไม่ได้หรือคุณโยม.

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีมากกว่าสองแสนกิโลเมตรเข้าประมูล ราคาปรับตัว ลดลง 25 ก.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%
กิโลกรัมละ 59.74 บาท ปรับลดลง 5 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 59.04
บาท ปรับลดลง 25 สตางค์ ราคายางท้องถื่น กิโลกรัมละ 57.20 บาท ปรับลดลง 20 สตางค์ ยาง
แผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 62.93 บาท ปรับลดลง 95 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4
กิโลกรัมละ 62.39 บาท ปรับลดลง 80 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 59.00 บาท
ปรับลดลง 2.59 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 61.44 บาท ปรับลดลง 40 สตางค์ ยางคัทตั้ง กิโลกรัม
ละ 53.07 บาท ปรับลดลง 48 สตางค์ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม
201,000 กิโลกรัม น้ำยางสด 51.75 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปรับเพิ่มขึ้น 1.50 บาท

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 67.01 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัว
ลดลง 91 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 57.90 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 2.02
บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 60.90 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 1.65 บาทต่อ
กิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 17:22:33 น.

สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จากปัจจัยบวกด้านอุปทานยางที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณน้อย เนื่องจาก แหล่งผลิตส่วนใหญ่มีฝนตก เป็นอุปสรรคต่อการกรีดยาง และผู้ประกอบการในประเทศขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อส่งมอบ ทำให้มีความต้องการซื้อของ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบจากราคาขึ้นน้ำตาลล่งหน้าลิงคโปร ซึ่งมีการเสนอขายในราคาที่สูง ความผันผวนจากการแข่งค่าของเงินเยน และราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวลดลง อีกทั้งนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขาย และรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในสัปดาห์หน้า

ราคาที่เกี่ยวข้องซื้อขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.18 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.82บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.36 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.94
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.68 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.32 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.36 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.99
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.18 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.82 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.36 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.04
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.91 บาท เพิ่มขึ้นจาก 21.41 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.50 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.74 บาท ลดลงจาก 18.78 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.04 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.21
6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.76 บาท เพิ่มขึ้นจาก 42.71 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.05 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.80

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนสิงหาคม 2559

ณ ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 69.20 บาท เพิ่มขึ้นจาก 59.92 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 9.28 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.49

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 68.05 บาท เพิ่มขึ้นจาก 58.77 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 9.28 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.79
3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.80 บาท เพิ่มขึ้นจาก 45.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.30 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86
4. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.45 บาท เพิ่มขึ้นจาก 37.22 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.23 บาท หรือร้อยละ 3.30

ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 68.95 บาท เพิ่มขึ้นจาก 59.67 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 9.28 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.55
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 67.80 บาท เพิ่มขึ้นจาก 58.52 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 9.28 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.86
3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.55 บาท เพิ่มขึ้นจาก 45.25 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.30 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.87
4. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.20 บาท เพิ่มขึ้นจาก 36.97 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.23 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.33

สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ และโตเกียว ปรับเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยจากนักลงทุนตอบรับการที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) อัดฉีดเงินจำนวน 3 หมื่นล้านหยวน (4.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับระบบการเงิน และการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) พร้อมที่จะใช้เครื่องมือสร้างเสถียรภาพในตลาด และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 0 รวมทั้งคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับร้อยละ -0.4 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับร้อยละ 0.25 และคงวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 8 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ขณะที่ยอดจำหน่ายบานมือสองเดือนมิถุนายนของอเมริกา อยู่ที่ระดับ 5.57 ล้านยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.10 เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 9 ปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 โดยได้แรงงานจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนวนที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2556 และมีชาวอเมริกันยื่นขอสวัสดิการว่างงานจำนวน 253,000 คน ซึ่งต่ำสุดในรอบ 3 เดือน

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 186.30 เซนต์สหรัฐฯ (65.79 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 166.84 เซนต์สหรัฐฯ (58.18 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 19.46 เซนต์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.66
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 174.75 เยน (56.65 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 166.44 เยน (55.58 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 8.31 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.99

--ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ 18 - 24 ก.ค. 2559--

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ข้าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 13:29:02 น.

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต๊กเซง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,000 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โขกไพศาลการเกษตร จำกัด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 11,000 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.00 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 7.50 บาท/กก.

บริษัท แสงสิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 7.40 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 59.39 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ราคา 59.64 บาท/กก

สับประรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.20 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ราคา 12.50 บาท/กก

ทุเรียนหมอนทอง เกรด A ไม่ส่งออก

ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แก่ง จ.ระยอง 100.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

จตุรบุษย์ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 60.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ราคา 105.00 บาท/กก

เงาะโรงเรียน

ตลาดกลางเขาดิน อ.แก่ง จ.ระยอง 40.00 บาท/กก.

ลองกองเบอร์หนึ่ง

ตลาดกลางเขาดิน อ.แก่ง จ.ระยอง 40.00 บาท/กก.

ลำไย ช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA(ส่งออก)

จตุรรับซื้อ พงเจริญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 43.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ราคา 45.00 บาท/กก

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 390.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบัว อ.ท่าช้าง จ.เพชรบุรี 200.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,200.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/กก.

สุกร

สุคใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 68.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 42.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ระยอง 320.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 195.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--

ภาวะยาง AFET: ไม่มีปริมาณการซื้อขาย สัญญาคงค้างคง 8 สัญญา
ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) – อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559
รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดตลาดวันนี้ ไม่มี
ปริมาณการซื้อขาย
ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 8 สัญญาภาวะการซื้อขาย
ยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)
เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ
ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขายAUG 16 66.35 - 8SEP 16 57.80 - 0
รวม 8

--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล:
rachada@infoquest.co.th--